

## ราคาข้าวในฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะลดลงในเดือนตุลาคม



สำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติฟิลิปปินส์ (National Economic and Development Authority: NEDA) ระบุว่า ราคาข้าวในฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง เนื่องจากการนำเข้าข้าวที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การลดอัตราภาษีนำเข้าข้าว (The New Comprehensive Tariff Program)

นาย Arsenio M. Balisacan เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NEDA) เปิดเผยว่า มีปริมาณการนำเข้าข้าวจำนวนมากซึ่งเป็นผลจากการลดอัตราภาษีหลังจากที่ประธานาธิบดี Ferdinand R. Marcos, Jr. ได้ออกคำสั่ง Executive Order (EO) No. 62 เพื่อปรับปรุงโครงการภาษีใหม่ โดยมีการลดอัตราภาษีนำเข้าข้าวทั้งโนโควตาและนอกโควตาจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 15 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ไปจนถึงปี 2571 โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรได้ระบุว่าการลดภาษีนำเข้าดังกล่าวจะช่วยให้ราคาข้าวปรับลดลงที่ประมาณ 6 - 7 เปโซต่อกิโลกรัม ด้านนาย Arsenio M. Balisacan เลขาธิการ NEDA คาดว่า การลดภาษีนำเข้าข้าวจะส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศลดลงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องการให้ประชาชนคาดหวังกับการลดลงของราคาข้าวมากนัก เนื่องจากสถานการณ์ของราคาข้าวในตลาดโลกยังคงสูงอยู่ โดยข้อมูลดัชนีราคาข้าวทั้งหมด (All Rice Price Index) จากองค์การอาหารและการเกษตร (Food and Agriculture Organization: FAO) ซึ่งได้ติดตามราคาข้าวในประเทศผู้ส่งออกสำคัญพบว่า ดัชนีราคาข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 137.3 จุด ในเดือนสิงหาคม 2567 (จาก 127.9 จุด ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา) โดยดัชนีที่สูงขึ้นแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

นาย Michael L. Ricafort หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร Rizal Commercial Banking Corp. กล่าวว่า ผลกระทบของการลดภาษีนำเข้าข้าวคาดว่าจะเริ่มเห็นได้ในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากผลจากการแข่งขันด้านราคาในตลาดข้าวทั้งในประเทศและข้าวที่นำเข้าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ

นาย Leonardo A. Lanzona ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จากวิทยาลัย Ateneo de Manila กล่าวว่า ราคาข้าวอาจลดลงภายในเดือนตุลาคม 2567 โดยขณะนี้ยังมีผลกระทบจากพายุที่ผ่านมาที่มีผลต่อการผลิตภายในประเทศและผู้นำเข้ามักจะกักตุนสต็อกข้าวเพื่อรอราคาที่สูงขึ้น โดยนาย Leonardo A. Lanzona ยังให้ความเห็นว่า ราคาข้าวอาจจะไม่ลดลงมากนัก แม้ว่าจะมีการลดภาษีนำเข้าข้าวก็ตาม นอกจากนี้ ยังระบุถึงปัญหาความแออัดของท่าเรือซึ่งอาจทำให้การนำเข้าข้าวเข้าสู่ตลาดมีความล่าช้า แต่ปัญหาที่สำคัญกว่านั้นคือการผลิตภายในประเทศที่มีความอ่อนไหว รวมถึงการรวมตัวกันของผู้นำเข้าเพื่อควบคุมราคาข้าว โดยเสริมว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นรัฐบาลควรสนับสนุนการผลิตภายในประเทศให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนการผลิตภายในประเทศของรัฐบาลก็ยังคงจำกัดด้วยนโยบายการลดอัตราภาษีนำเข้าข้าว ดังนั้น ทำให้สถานการณ์ที่ราคาข้าวยังคงสูงและอุปทานในตลาดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของครัวเรือน

นาย Francisco Tiu Laurel Jr. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ความแออัดของท่าเรือนั้นเป็นเหตุให้เกิดขึ้นความล่าช้าในการนำเข้าข้าวและคาดว่าราคาข้าวจะเริ่มลดลงในเดือนตุลาคม 2567 และจะมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนช่วงเดือนมกราคม 2568 โดยเสริมว่า ความต้องการของอาหารส่วนมากจะเพิ่มสูงมากในเดือนธันวาคม ซึ่งคาดว่าราคาข้าวจะลดลงในเดือนมกราคม 2568 ในทางกลับกัน การท่าเรือฟิลิปปินส์ (Philippine Ports Authority : PPA) ระบุว่า ผู้รับสินค้าใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการขนถ่ายสินค้าข้าว ซึ่งอาจทำให้ราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้นได้ แต่จากบันทึกการใช้พื้นที่ แสดงสัดส่วนการใช้ลานเก็บสินค้าอยู่ที่ร้อยละ 70 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ท่าเรือไม่มีปัญหาความแออัดมากนัก อย่างไรก็ตาม นาย Arsenio M. Balisacan เลขาธิการ NEDA ยังคงเรียกร้องให้มีการลงทุนในการพัฒนาท่าเรือเพื่อบรรเทาปัญหาความแออัดดังกล่าว

ข้อมูลล่าสุดกระทรวงเกษตร (Department of Agriculture: DA) แสดงให้เห็นว่า ราคาข้าวนำเข้าทั่วไป (regular milled rice) อยู่ที่ 46.73 เปโซต่อกิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 3.73 เปโซ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา) ในขณะที่ราคาข้าวขัดสีคุณภาพดี (well - milled rice) อยู่ที่ 51.45 เปโซต่อกิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 6.45 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา)

**ที่มา:** หนังสือพิมพ์ BusinessWorld

#### บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

- ฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่มีบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก โดยมีการบริโภคเฉลี่ยมากถึงปีละประมาณ 16 ล้านตัน ทั้งนี้ แม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีการเพาะปลูกเพื่อการบริโภคภายในประเทศ แต่ไม่สามารถผลิตข้าวเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ หรือไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอกับความต้องการ โดยสามารถผลิตได้เพียงปีละประมาณ 12 ล้านตัน ทำให้จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวปีละกว่า 3 ล้านตัน ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ยังเป็นหนึ่งในประเทศ

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

กลุ่มเสี่ยงที่สุดในเอเชียเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักพื้นฐานของประเทศที่มีความท้าทายหลายประการในการผลิตข้าวให้เพียงพอกับความต้องการและการขยายตัวของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากในแต่ละปี นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุไต้ฝุ่นที่ส่งผลต่อความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรทุกปี รวมทั้งการขาดแคลนเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากรในแรงงานภาคเกษตรและล่าสุดความกังวลต่อผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้ผลผลิตข้าวในประเทศลดลงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งหามาตรการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีอุปทานและสต็อกข้าวที่เพียงพอในการรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ ฟิลิปปินส์จะต้องนำเข้าข้าวมากถึง 4.1 ล้านตันเพื่อเสริมอุปทานข้าวในประเทศและสำรองข้าวไว้ใช้ในยามขาดแคลน ทั้งนี้ ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวอันดับ 1 ของโลก ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในตลาดส่งออกข้าวศักยภาพของไทย โดยไทยเป็นหนึ่งในแหล่งนำเข้าข้าวสำคัญของฟิลิปปินส์รองจากประเทศเวียดนามที่ครองส่วนแบ่งตลาดข้าวนำเข้าในฟิลิปปินส์มากกว่าร้อยละ 80 โดยในปี 2566 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวปริมาณรวม 3.61 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 6.65 จากปี 2565 ที่มีปริมาณนำเข้า 3.87 ล้านตัน โดยนำเข้าจากเวียดนามมากเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 2.97 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 82.23 รองลงมาได้แก่ ไทย ปริมาณ 3.42 แสนตัน (ร้อยละ 9.46) และเมียนมา ปริมาณ 1.56 แสนตัน (ร้อยละ 4.33) ตามลำดับ ทั้งนี้ ข้าวไทยมีข้อได้เปรียบสำคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่เป็นที่เชื่อมั่นใจของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์และสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น เนื่องจากราคาข้าวไทยปัจจุบันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับคู่แข่งแต่ยังคงต้องแข่งขันกับประเทศคู่แข่งสำคัญ คือ เวียดนามที่มีพันธุ์ข้าวขาวพื้นนุ่มตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและผลิตพันธุ์ข้าวให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะข้าวขาวพื้นนุ่มเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดฟิลิปปินส์จึงจะมีโอกาสในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวในฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

กันยายน 2567

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ